

Số: /BC-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các kiến nghị tại các chuyên đề báo cáo giám sát của các Ban HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 1201/UBND-VP ngày 26/4/2023 của UBND thị xã Bim Sơn về việc giao thực hiện các kiến nghị tại các chuyên đề báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh: Báo cáo số 686/BC-PC ngày 07/12/2022 của Ban Pháp chế về “Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”; Báo cáo số 724/BC-KTNS ngày 08/12/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách về “Kết quả giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”; Báo cáo số 710/BC-VHXXH ngày 07/12/2022 của Ban Văn hóa - Xã hội về “Kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”.

Căn cứ vào “Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”. UBND xã Quang Trung đã xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế phối hợp cùng các bộ phận liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Phần thứ Nhất:

CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG TRUNG

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt

Tiếp tục thực hiện hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh

đón Đảng”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật

Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng được UBND xã chỉ đạo gắn với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đồng thời chỉ đạo đài truyền thanh tích cực thông tin tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng và tổ chức các hội nghị cán bộ, công chức đầu năm; hội nghị giao ban tuần, tháng, quý để phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, mục đích ý nghĩa và yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

3.1. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

UBND xã nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc, trong quản lý điều hành đảm bảo được yêu cầu công khai, dân chủ và minh bạch, nhất là trong công tác quản lý tài chính và quản lý đất đai.

Tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại công sở và trên trang thông tin điện tử; quy trình giải quyết hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ; dự toán thu, chi ngân sách, các khoản huy động đóng góp của nhân dân, mức thu phí, lệ phí.

3.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật

Đã rà soát sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cơ quan; triệt để tiết kiệm trong các hoạt động: tiếp khách, tổng kết, hội nghị, đầu tư xây dựng, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết.

3.3. Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc, nội quy quy định của cơ quan, phát động phong trào xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, thực hiện tốt kỷ cương hành chính, giờ làm việc, chất lượng và hiệu quả công việc; tổ chức cho 100% cán bộ, công chức UBND đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của tỉnh ủy Thanh Hóa về cấm uống bia rượu trước, trong giờ làm việc qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng.

3.4. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng có chất lượng và hiệu quả.

- Lập danh sách cán bộ, công chức thuộc khối UBND chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức.

Năm 2020: 01 công chức địa chính phường Bắc Sơn điều động về xã;

Năm 2021: 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch Biệt phái lên Văn phòng HĐND-UBND thị xã;

Năm 2023: 01 cán bộ Bí thư Đảng uỷ luân chuyển công tác;

3.5. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản

Thực hiện theo Hướng dẫn của UBND thị xã, tổ chức cho 100% cán bộ, công chức thuộc đối tượng kê khai tài sản theo quy định tại Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng. Việc kê khai tài sản đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/1/2020.

Hàng năm, UBND xã báo cáo trình tự thủ tục các bước thực hiện theo quy định; thống kê danh sách đối tượng phải kê khai và tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

- Hình thức công khai bản kê khai tài sản thu nhập: Niêm yết tại phòng Tiếp công dân UBND. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

3.6. Việc thực hiện cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy định giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 876/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, hồ sơ công việc, sử dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử, chứng thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

3.7. Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng

- Trong công tác chỉ đạo và điều hành, Lãnh đạo Cơ quan xã luôn thực hiện việc quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của đơn vị và của cán bộ, công chức, so với quy định tại Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc thực hiện quy định tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cán bộ, công chức so với quy định của Nhà nước: Không. Việc nhận, sử dụng quà do cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và sử dụng công quỹ để tặng quà so với quy định của Nhà nước: Không. Việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng: Không.

4. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng

4.1. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của cơ quan

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được trú trọng và thực hiện nghiêm túc nên không phát sinh tham nhũng.

4.2. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo

- UBND xã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc công tác Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Việc giải quyết các loại đơn thư của công dân tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, đối với các vụ việc phức tạp, vướng mắc trong quá trình giải quyết công chức tham mưu chủ động báo cáo lãnh đạo UBND xã, báo cáo cấp có thẩm quyền tại phòng ban chuyên môn để xem xét giải quyết nội dung đơn thấu tình đạt lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân hiểu rõ và chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kết quả của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

II. TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG THỰC THI CÔNG VỤ

Chủ tịch UBND xã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách, người lao động các văn bản quy định, hướng dẫn và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực thi công vụ, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cấp trên như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương

trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy định liên quan về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

UBND xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND Xã; đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND. Mỗi việc chỉ được giao một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Mỗi thành viên UBND chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công. Chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND Xã; phối hợp chặt chẽ giữa UBND Xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cùng cấp trong quá trình triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ. Giải quyết các công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; Theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác của UBND Xã. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Trong thời gian qua UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thực hiện nhiều biện pháp tăng cường tính kỷ luật kỷ cương hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã.

Tập thể UBND xã đã thực hiện được vai trò trách nhiệm của mình đối với cơ quan góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện công vụ với những nội dung thiết thực có tác động đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bằng các hành động cụ thể sau: Phân công công việc cụ thể xác định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu cũng như mỗi cán bộ, công chức, người lao động. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ hội họp, thông tin báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên; Thường xuyên kiểm tra giám sát đánh giá thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan. Chỉ đạo thực

hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan xã; Người đứng đầu cơ quan đã đề cao kỷ luật kỷ cương gương mẫu trong thực hiện giờ giấc làm việc chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định pháp luật, nội quy quy chế làm việc của cơ quan. Không uống rượu bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc kể cả khi tổ chức hội nghị tiếp khách.

III. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

- UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua các cơ quan, tổ chức, đơn vị như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đài truyền thanh... Phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác tham gia xây dựng chính quyền của các đoàn thể nhân dân, công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhất là trong công tác quản lý tài chính, đất đai nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc trong cơ quan; hoạt động quản lý điều hành đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, ngừa tham nhũng. Xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, công chức tận tụy, trung thành, sáng tạo thực sự là công bộc của nhân dân; tiếp thu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND, MTTQ đối với công tác PCTN, tiêu cực, giải quyết tố cáo, tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Phần thứ Hai:

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUANG TRUNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp.

UBND xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường... để tuyên truyền, phổ biến, rộng rãi đến mọi đối tượng thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật hàng năm; các buổi giao ban với trưởng các thôn hoặc các cuộc tiếp xúc cử tri, sinh hoạt cộng đồng dưới khu dân cư. Qua phổ biến, tuyên

truyền pháp luật về đất đai đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn xã.

Phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; thu gom và xử lý các loại bao bì chứa hóa chất sau khi sử dụng.

2. Công tác xây dựng kế hoạch hàng năm

Hàng năm căn cứ theo Kế hoạch của UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND xã xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

3. Kết quả thực hiện:

- Căn cứ theo các Kế hoạch đã xây dựng, hàng năm UBND xã thường xuyên phối hợp cùng Hội LH Phụ nữ xã tổ chức cho nhân dân quét dọn khu vực Nhà văn hóa, tất cả các đường phố chính của các khu dân cư, tổ chức thu gom rác thải đúng quy định. Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như khu vực đường Thanh Niên, đường Lý Thường Kiệt, các nhà văn hoá thôn, Đường Gom khu công nghiệp...; nạo vét các mương thoát nước để đào bảo dòng chảy cho mùa mưa lũ.

- Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2022 được thực hiện như sau:

100% các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn hàng ngày thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại, bỏ vào thùng rác của gia đình. Đến thời gian thu gom rác theo quy định, công nhân của các đơn vị dịch vụ công ích sẽ dùng xe gom rác đẩy tay thu gom rác từ các hộ dân với tần suất tối thiểu 11 lần/ngày. Sau đó, các xe gom rác đẩy tay được đưa về các điểm tập kết xe gom rác; hàng ngày, các xe ép rác của Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn sẽ đến các điểm tập kết để gom rác vận chuyển vào bãi rác tập chung của Thị xã xử lý theo quy định. Đồng thời các hộ đóng góp phí thu gom, vận chuyển rác cho Công ty Cổ phần môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị tại các chuyên đề báo cáo giám sát của các Ban HĐND tỉnh. UBND xã Quang Trung báo cáo UBND thị xã theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã (B/c)
- Đảng uỷ, HĐND, UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Thanh